

# 'หยวน'ลดแม่-ธปท.พวา งัดกฎเหล็กคุม

**สัปดาห์บาทเกิน 50ล.  
ไม่มีธุรกรรมข้ามโอ**

แบงก์ชาติวันจีนลดค่าเงิน  
หยวน สั่งวางแผนป้องบาท  
เผยวิธีรับมือเตรียมทำสวอป-  
ห้ามนำเงินบาทออกนอกประ  
เทศเกิน 50 ล้าน (อ่านหน้า 20)

# ทอวณ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายเกอริตตีคท์ มีเจวีญ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดแถลงการณ์ที่มีการคาดการณ์ค่าเงินทอวณของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจลดค่าลงว่า ธปท.เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น เรื่องการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ(สวอป) ที่ ธปท.อาจจะเข้าไปใช้ในการบริหาร แต่เรื่องอัตราดอกเบี้ยคงค้างไม่ควรวางไว้ในอัตราสูง เพราะจะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ หากไม่จำเป็นก็จะไม่ทำ แต่การแทรกแซง ธปท.จะไม่ใช้ลักษณะดังกล่าว เพราะไม่ต้องการผันกระแสของทิศทางเพียงแต่จะปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

นายเกอริตตีคท์กล่าวว่า มีการตั้งสมมติฐานในหลายรูปแบบว่าทอวณลดค่ามีผลมากที่สุดแก่ไทยและน้อยสุดแก่ไทย แต่ไม่คิดว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมากเหมือนช่วงที่ไทยเคยอ่อนค่าลงค่าสุดในช่วง 2541 เพราะยังมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่เริ่มมั่นคง และความพยายามแก้ไขปัญหามูลค่าเงินบาทอย่างค่อนเนื่อง อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออีกด้านที่จะกระทบกว่าจะนำมาใช้คือ การจำกัดการทำธุรกรรมของผู้ที่มีถิ่นฐานนอกประเทศที่ถือกำหนดว่าห้ามนำเงินบาทออกไปโดยไม่มีธุรกรรมรองรับเกิน 50 ล้านบาท

นายไชยสิทธิ์ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเด็นการลดค่าเงินทอวณที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้ คาดว่าหลังจากจีนลดลงวันชาติครบรอบ 50 ปีจะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคมแล้วก็จะประกาศลดค่าเงินทอวณลง

หลังจากข่าวการธนาคารพาณิชย์เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นโดยซื้อขายกันที่ระดับ 38.25-38.26 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่วันก่อนหน้าอยู่ที่ 38.45 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่าเงินบาทน่าจะยังอ่อนดิ่งลงต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้ที่จะอ่อนดิ่งระดับ 40 บาทต่อดอลลาร์ ภายในปีนี้เป็นผลจากค่าเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาคที่อ่อนดิ่งลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งผู้ส่งออกยังรอจังหวะที่จะขายดอลลาร์ที่กำไรอยู่ในปริมาณสูง

"ส่วนมาตรการที่ ธปท.จะกระทบทางการเงินจำกัดวงการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 ล้านบาทนั้น ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่าการคิดหามาตรการใหม่ๆ เข้ามา เพราะมาตรการเหล่านี้มีอยู่ในขณะนี้ถือว่าได้ผลพอสมควรแล้ว"

นายสุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่อ่อนดิ่งลงขณะนี้ยังไม่ถือว่าอ่อนมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยยังพอรับได้ แต่หากเทียบกับเงินเยน ไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าเสีย เพราะจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจในเอเชียโดยรวมฟื้นตัว และช่วยป้องกันการลดค่าเงินของเงินสกุลอื่นๆ ด้วย

นางทัศนีย์ รัชตะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร ธปท. เปิดเผยว่า การซื้อขายเงินบาทวันนี้เริ่มมีเสถียรภาพ เนื่องจากปัจจัยด้านภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง ธปท.ดูแลตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ธปท.ไม่จำเป็นต้องเข้าแทรกแซงโดยครม.แต่สามารถทำได้ผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตร(อวาร์ตี)

ที่กรุงปักกิ่ง เอเอฟพีรายงานถึงความเคลื่อนไหวของทางการจีนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นว่า คณะกรรมการเศรษฐกิจและการค้าของจีนประกาศจะอนุญาตการผลิตสินค้าแบบใหม่ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายชนิด อาทิ เครื่องเล่นวีซีดี เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตลอดจนเครื่องซักผ้า ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนหลายแห่ง ประกาศจะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงแรม อพาร์ทเมนต์หรืออาคารสำนักงานระดับหรู ในเขตเมืองใหญ่

เอเอฟพีระบุว่า ประกาศลดการผลิตสินค้าและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของรัฐบาลจีนนี้ มีขึ้นในขณะที่จีนยังคงประสบกับภาวะสินค้าอันตลาดและเกิดภาวะเงินฝืด ทั้งๆ ที่ราคาสินค้าต่างๆ ใกล้เคียงหรือสูงกว่า คัมแคต์เดือนตุลาคม 2540 มาแล้ว จนกระทั่งเชื่อกันว่า ทางการจีนอาจจำเป็นต้องลดค่าเงินทอวณของจีนลง